

Source : **ฐานเศรษฐกิจ**

61106118

Date : - 1 ต.ค.ย. 2561- Page : 6

No :



ดับฝันพลังงานทดแทน เพื่อใคร 6

การออกมาประกาศยุติการรับซื้อไฟฟ้าจาก โรงไฟฟ้าขยะ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน พลังงาน ทดแทน พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ของกระทรวง พลังงานภายใต้การนำของนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลังงาน สร้างความกังขาให้กับทั้งนัก ลงทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าและประชาชนทั่วไป กระทั่งชุมชน ที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเหล่านี้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เรียกกันว่าพลังงานสะอาด

กระทรวงพลังงานระบุว่า ปัจจุบันประเทศไทย ไม่ได้ขาดแคลนไฟฟ้าและมีไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการ ใช้ใน 5 ปีหน้าจึงไม่จำเป็นต้องเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน หมุนเวียน ที่เป็นโครงการใหม่ๆ ทั้งในรูปแบบโครงการ รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) และ โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) เพิ่มเติม

กระทรวงพลังงานยังมีความเชื่อว่าโครงการ ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ๆ ที่ชะล่อออกไป ไม่ได้สูญเสียโอกาสจากการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่กลับ มองว่าหากลงทุนไปแล้วเป็นภาระต่อผู้บริโภค ก็ไม่ควร สนับสนุน แต่หากผู้ลงทุนขาดตลาดเอง ขายไฟเอง หาก ผลิตไฟได้ในราคาเท่ากับหรือต่ำกว่าขายส่งให้กฟผ.แล้ว ทางกระทรวงพลังงานก็ไม่ปิดกั้นและพร้อมรับซื้อเข้าระบบ แต่ปริมาณที่จะซื้อต้องรอดูความชัดเจนจากพยากรณ์ ความต้องการใช้ไฟฟ้า ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า ของประเทศ(พีดีพี)ฉบับใหม่

กระทรวงพลังงานกำลังสร้างความสับสน ปรับ เปลี่ยนนโยบายกลับไปกลับมาอย่างน่ากังวล เมื่อจะสร้าง โรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งในพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา และอ.เหนือ คลอง จ.กระบี่ ที่เป็นพื้นที่ชุมชนและพื้นที่สวยงามเหมาะ สำหรับการท่องเที่ยว แต่มีความพยายามสร้างโรงไฟฟ้า ถ่านหินที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมอ้างถึงความ จำเป็นเพราะไฟฟ้าขาดแคลน แต่อีกด้านกลับประกาศ เลิกโรงไฟฟ้าชีวมวล ที่เป็นพลังงานสะอาดและให้ข้อมูล ว่าไฟฟ้ามีความต้องการใช้และมีความมั่นคงเพียงพออย่าง น้อยใน 5 ปีข้างหน้า

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้อง ลงมาใส่ใจกำกับดูแลการบริหารงานในกระทรวงพลังงาน อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการวางแผนในเชิงยุทธศาสตร์ พลังงานของประเทศ อย่างน้อยต้องมีแผนระยะเวลาที่ ชัดเจนในระดับหนึ่งในภาพใหญ่ ต้องยอมรับว่านโยบายและ ยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศมีความสำคัญอย่างยิ่งใน การไขว่เข้าสู่การขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจและสถานะการ แข่งขันของประเทศ ซึ่งอยู่ในอาการที่น่าเป็นห่วงอย่างที่หลาย ฝ่ายวิตกกังวล แน่นนอนนโยบายพลังงานควรจะยืดหยุ่นได้ ตามสมควร แต่ต้องไม่ปรับเปลี่ยนพลิกไปตามตัวรัฐมนตรี เจ้ากระทรวง จนส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ■